

# CalABLE Hỗ Trợ Sự Ổn Định về Tài Chính và Độc Lập cho Người Khuyết Tật



## CalABLE là gì?

CalABLE là chương trình tiết kiệm và đầu tư có ưu đãi về thuế của California dành cho người khuyết tật. CalABLE tạo điều kiện cho người thụ hưởng tiết kiệm tới 19.000 đô la một năm trong 8 hạng mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp và thu nhập đầu tư chỉ cho khoản chi tiêu đủ điều kiện được miễn thuế. Ngoài ra, người thụ hưởng nhận Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) có thể tiết kiệm tới 100.000 đô la trong khi vẫn duy trì các quyền lợi về SSI. Tài khoản có thể do người khuyết tật hoặc người đại diện của họ mở và quản lý. Với tài khoản CalABLE, bạn có thể tiết kiệm cho tương lai và chuẩn bị cho cuộc sống độc lập về tài chính.



### CalABLE trao quyền

Những người khuyết tật và người thân của họ có thể lập kế hoạch, tiết kiệm, đầu tư và chi tiêu một cách tự tin. Thẻ Trả Trước Visa® ABLE hỗ trợ chủ tài khoản chi tiêu tiền ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thẻ Visa, cũng như quản lý chi phí và thiết lập khoản trợ cấp.



### CalABLE linh hoạt

Có thể dùng tiền bất cứ lúc nào và sử dụng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở, du lịch, công nghệ và các chi phí đủ điều kiện khác.



### CalABLE bảo vệ SSI

Người nhận SSI thường chỉ có thể tiết kiệm được 2.000 đô la mà không ảnh hưởng đến quyền lợi. Tuy nhiên, luật liên bang cho phép người nhận SSI tiết kiệm tới 100.000 đô la trong tài khoản CalABLE trong khi vẫn duy trì tính đủ điều kiện.



### CalABLE tạo điều kiện cho bất kỳ ai đóng góp

Chủ tài khoản có thể tạo trang tặng quà để gia đình và bạn bè có thể dễ dàng đóng góp trực tuyến.đô la trong tài khoản CalABLE trong khi vẫn duy trì tính đủ điều kiện.

## Ai đủ điều kiện tham gia CalABLE?

Những cá nhân đủ điều kiện:

- Bị khiếm thị hoặc khuyết tật bắt đầu trước 26 tuổi\* (nhưng có thể mở tài khoản ở bất kỳ độ tuổi nào)
- Có số an sinh xã hội hoặc mã số thuế (không yêu cầu phải có quốc tịch Hoa Kỳ)
- Có địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ không phải là địa chỉ hộp thư bưu điện

\*Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, yêu cầu về độ tuổi bắt đầu sẽ tăng lên để cho phép những cá nhân bị khuyết tật bắt đầu trước 46 tuổi.

## Cách xác định tính đủ điều kiện:

- Người thụ hưởng đủ điều kiện nhận SSI (Thu nhập An sinh Bổ sung) hoặc SSDI (Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội) dựa trên tình trạng mù lòa hoặc khuyết tật
- hoặc
- Người thụ hưởng có khuyết tật nằm trong Danh sách hoặc danh sách Khuyết tật của Cơ quan An sinh Xã hội về Điều kiện Trợ cấp Từ bi

Người giữ tài khoản có thể tự mở tài khoản nếu có năng lực pháp lý hoặc ai đó có thể mở tài khoản cho họ với tư cách là Đại Diện Hợp Pháp Được Ủy Quyền (ALR). Để biết thêm thông tin về ALR, vui lòng truy cập trang [ALR của chúng tôi](#)

## Chi phí mở tài khoản là bao nhiêu?

Không mất phí mở tài khoản – có thể mở tài khoản với số tiền đóng góp ban đầu ít nhất là 25 đô la.

## Tôi có thể tìm hiểu thêm về CalABLE bằng cách nào?

Có thể tìm thêm thông tin về CalABLE trực tuyến, bao gồm thông tin về phí và chi phí. Xin lưu ý rằng trang [web CalABLE](#) và tuyên bố tiết lộ chương trình hiện chỉ có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và cổng thông tin tài khoản trực tuyến chỉ có bằng tiếng Anh.